

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

๑. การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพ ตามนโยบายการบริหารงานบุคคล

ลำดับที่	แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ	หมายเหตุ
๑	การรับการอบรมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็น	<p>คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ดังนี้</p> <p><b>๑.นายยงยุทธ คำประพันธ์</b> โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการกองช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมขวัญเรือน ปาร์ค นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา</p> <p><b>๒.นายคมสันต์ เชื้อกุดรู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง</b> หลักสูตร หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและการใช้ค่า K”ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมกรีน โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น</p> <p><b>๓.นางพรรณิ สุริยะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</b> หลักสูตร หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและการใช้ค่า K”ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมกรีน โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น</p> <p><b>๔.นางปวีศา บุญประสิทธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด</b> หลักสูตร หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและการใช้ค่า K”ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมกรีน โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น</p>	
		<b>๕.นางปวีศา บุญประสิทธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด</b> หลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และการบริหารงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	

ลำดับที่	แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ	หมายเหตุ
	การรับการอบรมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็น	<b>๖.นายคมสันต์ เชื้อกุดดู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง</b> หลักสูตร “เตรียมความพร้อม อปท.เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (เงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) กับทางสำนักงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	
		<b>๗.นางพรรณณี สุริยะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</b> หลักสูตร “เตรียมความพร้อม อปท.เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (เงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) กับทางสำนักงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	
		<b>๘.นางปวีศา บุญประสิทธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด</b> หลักสูตร “เตรียมความพร้อม อปท.เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (เงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) กับทางสำนักงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	
		<b>๙.นายยงยุทธ คำประพันธ์</b> ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี หลักสูตร โครงการอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร “การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ และแก้ไขเพิ่มเติม แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รูปแบบการจำแนกวิธีการงบประมาณและแนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อรองรับการจัดทำงบประมาณ เทคนิคการบริหารงบประมาณการช่วยเหลือประชาชนการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ การแปรญัตติ/การลงมติการสงวนคำแปล/สงวนความคิดเห็น ตามอำนาจหน้าที่ของสภาฯ” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมโกลเดนโกลด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	

ลำดับที่	แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ	หมายเหตุ
	การรับการอบรมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็น	<p><b>๑๐.นายสุนทร หลายทวีวัฒน์</b> ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี หลักสูตร โครงการอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร “การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ และแก้ไขเพิ่มเติม แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รูปแบบการจำแนกวิธีการงบประมาณและแนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อรองรับการจัดทำงบประมาณ เทคนิคการบริหารงบประมาณการช่วยเหลือประชาชนการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ การแปรญัตติ/การลงมติการสงวนคำแปล/สงวนความคิดเห็น ตามอำนาจหน้าที่ของสภาฯ”ระหว่าง ๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมโกลเดนโกลด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา</p> <p><b>๑๑.นางสาวกุสุมา ภูลังกา</b> ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี หลักสูตร โครงการอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร “การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ และแก้ไขเพิ่มเติม แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รูปแบบการจำแนกวิธีการงบประมาณและแนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อรองรับการจัดทำงบประมาณ เทคนิคการบริหารงบประมาณการช่วยเหลือประชาชนการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ การแปรญัตติ/การลงมติการสงวนคำแปล/สงวนความคิดเห็น ตามอำนาจหน้าที่ของสภาฯ”ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมโกลเดนโกลด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา</p> <p><b>๑๒.นางสาวจิตรลดา ชนะपाल</b> ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ หลักสูตร โครงการฝึกอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ๒๒-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น</p>	

ลำดับที่	แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ	หมายเหตุ
	การรับการอบรมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็น	<p><b>๑๓.นางพรรณี สุริยะ</b> ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง หลักสูตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร ปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการกองช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา</p>	
		<p><b>๑๔.นางสาวสายบัว สืบวาปี</b> ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ หลักสูตร โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยโปรแกรม Ltax ๓๐๐๐ พร้อมแจกแผนที่แม่บทและทะเบียนทรัพย์สิน ที่นำไปใช้งานได้จริง และปรับปรุงข้อมูลที่ดินตามมาตรา ๑๐ ด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบ Ltax ONLINE” ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอำนวยการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น</p>	
		<p><b>๑๕. นายณัฐวัฒน์ ยิ้มเสงี่ยม</b> ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หลักสูตร โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยโปรแกรม Ltax ๓๐๐๐ พร้อมแจกแผนที่แม่บทและทะเบียนทรัพย์สิน ที่นำไปใช้งานได้จริง และปรับปรุงข้อมูลที่ดินตามมาตรา ๑๐ ด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบ Ltax ONLINE” ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอำนวยการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น</p>	
		<p><b>๑๖.นางวรรณกร สีมภาพล</b> ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หลักสูตร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอเล็กซ่าเดอร์ กทม.</p>	
		<p><b>๑๗.นางแววดาว อาพัฒนาอก</b> ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หลักสูตร การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมแนวทางตามหนังสือสั่งการในการปฏิบัติ หรือบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ โควิด ๑๔ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ เดอะ แคมป์ เชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย</p>	

ลำดับที่	แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ	หมายเหตุ
	การรับการอบรมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็น	<b>๑๘. นายสุรียา หาญจิตร</b> ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล หลักสูตร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองและองค์ความรู้ในด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงแรม สตาร์ เวิลด์ บาห์ลี รีสอร์ท อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	
		<b>๑๙. นายสุรียา หาญจิตร</b> ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล หลักสูตร โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “บริหารท้องถิ่น สุจริต โปร่งใส ห่างไกล ป.ป.ช.” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสบายโฮเทลตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	
		<b>๒๐. นางวันเพ็ญ ผิวบัว</b> ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ หลักสูตรโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “บริหารท้องถิ่น สุจริต โปร่งใส ห่างไกล ป.ป.ช.” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสบายโฮเทลตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	

**๒. ผลการดำเนินการสรรหาตำแหน่งว่างตามนโยบายการบริหารงานบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ	หมายเหตุ
๑	การสรรหา พนักงานเทศบาลสามัญเพื่อทดแทนอัตรากำลังที่ลาออกหรือโอน(ย้าย)	รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน ๓ ราย ดังนี้ ๑.นางวรรณกร สีมาพล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕	เป็นตำแหน่งว่าง เนื่องจากคนเดิมสอบเปลี่ยนสายงานจากสายวิชาการเป็นสายอำนวยการ
		๒. นางสาวปาริกา นามกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕	เป็นตำแหน่งว่าง คนเดิมโอนไปดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป อบต.บัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
		๓. นายนิรัชชะ พลละคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕	เป็นตำแหน่งว่าง เนื่องจากพนักงานฯตำแหน่งดังกล่าวลาออกจากราชการด้วยเหตุสุขภาพ

๓. ด้านการพัฒนาสารสนเทศ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	การพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรแห่งชาติ	การบันทึก ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลในระบบบุคลากรแห่งชาติให้ถูกต้องและครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	ปรับปรุงทุกครั้งที่มีการรับโอน หรือให้โอน
๒	การปรับปรุงทำเนียบบุคลากรในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	การปรับปรุงทำเนียบบุคลากรในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน	ปรับปรุงทุกครั้งที่มีการรับโอน หรือให้โอน

๔. ปัญหา อุปสรรค

๔.๑ ในการสรรหาพนักงานเทศบาลเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง นั้น เทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้ดำเนินการสรรหาและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ และประสานงานผ่านท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้ได้คนมาปฏิบัติงานตามแผนอัตรากำลังสามปีที่ว่าง ทั้งนี้ การสรรหาที่มีปัญหาและอุปสรรค เช่น พนักงานเทศบาลที่โอน(ย้าย)มาส่วนหนึ่งมีชื่อคนในพื้นที่และหรือพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งอัตรากำลังคนจึงไม่นิ่ง มีการโอน(ย้าย)ตลอดเวลา ทำให้ต้องมีการสรรหาตลอดเพื่อให้ได้กำลังตามที่กำหนดไว้ตามแผนอัตรากำลังสามปี(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)

๕. ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-